

Diện mạo mới, kỳ vọng mới

Sau gần 10 năm kiên trì, bền bỉ, nỗ lực thực hiện, giờ đây nông thôn huyện Vũ Thư đã mang diện mạo thật sự đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Thành quả đạt được là huyện về đích nông thôn mới năm 2019, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra. Chặng đường gian khó này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Thư trong công cuộc xây dựng NTM trên quê hương.



Đông chí Đặng Hồng Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2011, thời điểm huyện Vũ Thư bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế của huyện gặp nhiều khó khăn: tỷ trọng ngành Nông nghiệp chiếm 44,9% cơ cấu kinh tế, lao động nông nghiệp chiếm hơn 63%. Rà soát các tiêu chí NTM, bình quân mỗi xã chỉ đạt từ 5 - 6 tiêu chí. Cơ sở vật chất, hạ tầng ở các địa phương nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa vừa yếu, vừa thiếu, xuống cấp. Để thực hiện từng tiêu chí đáp ứng yêu cầu để ra căn nguồn kinh

phí rất lớn, trong khi đó không ít địa phương, người dân, thậm chí có cả đảng viên bản khoán, lúng túng và còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Đến năm 2015, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, huyện có rất ít xã về đích NTM, hầu hết các xã đều gặp khó khăn, vướng mắc riêng, không dễ giải quyết. Xác định tinh thần dù khó vẫn quyết thực hiện, huyện Vũ Thư huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc triển khai các phần việc xây dựng NTM. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động tạo

sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện rõ trong từng quyết sách, từng bước đi đúng đắn trong xây dựng NTM với các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã và cơ sở thôn ban hành suốt gần 10 năm qua. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Chương trình

mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM vào năm 2019. Hàng loạt ban chỉ đạo, tổ công tác triển khai xây dựng NTM ở các cấp, các địa phương được thành lập; nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo để xây dựng NTM được khởi xướng; nhiều giải pháp quyết liệt, quan tâm đến các xã khó khăn được Huyện ủy, UBND huyện triển khai, tháo gỡ.

Sau khó khăn ban đầu, xây dựng NTM nhanh chóng trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa đặc biệt mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, ở khắp các địa phương trong huyện tham gia. Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM toàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 đạt 883,7 tỷ đồng, trong đó trung ương và tỉnh hỗ trợ 184,4 tỷ đồng (chiếm 20,8%), ngân sách huyện, xã 640,3 tỷ đồng (chiếm 72,5%), nhân dân đóng góp 59 tỷ đồng (chiếm 6,7%), người dân tự nguyện hiến trên 589.000m² đất và hàng nghìn ngày công lao động. Sản xuất trên địa bàn huyện từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kết cấu hạ tầng được tăng cường; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, 100% hộ dân trong huyện được sử dụng nước sạch. Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng. Đến hết năm 2019, Vũ Thư có 29/29 xã về đích NTM và đang tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu

mẫu. Ngày 4/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Thư đạt chuẩn huyện NTM năm 2019, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, đồng thuận, chung sức, chung lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Xây dựng NTM đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2020 ước đạt 4.629,8 tỷ đồng, tăng 1.049,5 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51.993 triệu đồng, tăng 23.857 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 giảm từ 4,13% (năm 2016) xuống còn 2,91% (năm 2019); ước năm 2020 là 2,5%. Diện mạo nông thôn thật sự "thay da, đổi thịt", đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao rõ rệt,

niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Mặc dù đã về đích huyện NTM, Vũ Thư vẫn xác định tinh thần "không có điểm dừng" trong xây dựng NTM. Lộ trình xây dựng NTM được huyện đặt ra là phấn đấu hết năm 2020 có ít nhất 1 xã và đến năm 2025 có 9 xã (chiếm 30% số xã của huyện) đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, Vũ Thư xây dựng lộ trình cụ thể về xây dựng NTM nâng cao cho từng xã, khuyến khích các xã về đích trước so với kế hoạch đề ra. Huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; song hành với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa, cảnh quan môi trường, bảo đảm an ninh trật tự... Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tập trung lãnh đạo, chỉ

đạo quyết liệt và sát sao kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện ở các địa phương. Huyện phân công mỗi phòng, ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương. Mỗi xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Những năm tới, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tuy nhiên, với tinh thần "chung lưng đấu cật" của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng huyện Vũ Thư sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, làm cho diện mạo quê hương ngày càng khang trang, đổi mới.

ĐẶNG HỒNG KỴ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Đường giao thông nông thôn mới xã Việt Hùng (Vũ Thư).

VŨ THƯ Giữ gìn và phát huy nghề truyền thống

Vũ Thư là huyện của nông phía Tây Nam của tỉnh Thái Bình. Đây là miền quê văn hiến, người dân kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động đồng thời thể hiện sự tài hoa, khéo léo qua những sản phẩm đặc trưng riêng có. Những làng nghề truyền thống nhu nhều tay, làm mộc, đan lát, làm chổi, sản xuất bún bánh... không chỉ mang lại đời sống khấm khá cho người dân Vũ Thư mà còn góp phần gìn giữ, lưu truyền những giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo của cha ông.



Nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ truyền thống được người dân xã Hồng Lý (Vũ Thư) duy trì, phát triển.

Làng nghề làm chổi chít hay còn gọi là chổi đốt ở thôn Hợp Tiến, xã Tam Quang (Vũ Thư) quanh năm sôi nổi, khấn trương với những xe ô tô vận chuyển hàng đi, hàng đến, những người thợ làm nghề luôn tất bật. Ông Đỗ Đại Tấn, chủ cơ sở sản xuất chổi chít thôn Hợp Tiến cho biết: Gia đình tôi làm nghề sản xuất chổi chít lâu đời nhưng gần 20 năm nay mở rộng thành cơ sở chuyên sản xuất chổi chít. Hiện tại, mỗi năm, cơ sở nhập 25 tấn chít nguyên liệu, sản xuất 40.000 chiếc chổi, doanh thu đạt khoảng 800 triệu đồng/năm, trừ chi phí thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Nhờ làm chổi chít, gia đình tôi có điều kiện xây nhà, lo cho con cái ăn học và mua sắm đồ dùng tiện nghi, đặc biệt còn tạo việc

làm cho khoảng 20 lao động địa phương với thu nhập từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng... Ông Hoàng Trọng Thư, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: Hai làng nghề sản xuất chổi chít thôn Nghĩa Khê và thôn Hợp Tiến của xã hiện thu hút trên 200 hộ với khoảng 700 lao động địa phương tham gia, trong đó có 30 cơ sở sản xuất đạt quy mô từ 5 - 10 lao động/cơ sở. Ngoài ra, nghề làm chổi chít tạo việc làm cho khoảng 300 lao động vệ tinh như cung cấp nguyên liệu, vận chuyển, bán chổi rong. Thu nhập trung bình của lao động làm chổi đạt 2 - 4 triệu đồng/tháng, doanh thu của các cơ sở sản xuất tùy thuộc vào quy mô, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2019, hai làng nghề ở xã Tam

Quang mang lại nguồn thu ước tính 26 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Huyện Vũ Thư hiện có 5 làng nghề được tỉnh công nhận gồm: làng nghề sản xuất cáo làng Lãng; làng nghề cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm (Vũ Hội); làng nghề chế biến lương thực thực phẩm (Đông Thanh); làng nghề chổi chít Nghĩa Khê, Hợp Tiến (Tam Quang). Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Nhờ có làng nghề và nghề truyền thống, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt. Hầu hết các hộ gia đình làm nghề đều có thu nhập tốt, cao hơn so với sản xuất nông nghiệp. Diện mạo làng quê ở các làng nghề cũng khang trang hơn. Điều này minh chứng cho

với đó, huyện chú trọng vấn đề môi trường ở các làng nghề góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở nhiều làng nghề.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, những năm gần đây, nghề và làng nghề của huyện phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất của các làng nghề đạt 480 tỷ đồng/năm. Các làng nghề hiện thu hút 6.233 hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 15.231 lao động, trong đó có 5.186 lao động thường xuyên. Thu nhập bình quân của người lao động tại các làng nghề đạt khoảng 3 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp, cơ sở, tổ hợp sản xuất ở hầu hết các làng nghề đều thu lãi hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ nghề truyền thống.

Do tác động chung, một số nghề, làng nghề liên quan đến xuất khẩu như thêu, ươm tơ, đồ gỗ có nhiều biến động. Ngoài ra, lao động nông thôn hiện nay tập trung nhiều trong lĩnh vực may mặc, việc giữ gìn và phát huy nghề truyền thống gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, nghề và làng nghề vẫn góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Để làng nghề vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, thời gian tới, huyện sẽ tập trung phát triển nghề và làng nghề theo

hướng bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống phù hợp với thị trường, đồng thời hình thành các làng nghề vệ tinh, dịch vụ cho các doanh nghiệp tại khu, cụm công nghiệp lớn. Việc sản xuất các sản phẩm truyền thống có sự kết nối, liên kết với nhau và gắn với phát triển du lịch. Song song với đó, huyện sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm, đưa sản phẩm của làng nghề đến với các hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Huyện đã khảo sát, lập danh mục các

nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn cần bảo tồn và phát huy đến năm 2030, làm cơ sở để thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các nghề truyền thống do ông cha để lại. Không chỉ sản xuất nông nghiệp giỏi để tạo nên những cảnh đẹp 5 tấn/ha đầu tiên, từ xa xưa, người dân Vũ Thư còn nổi tiếng tài hoa, khéo léo làm ra nhiều sản vật độc đáo, hữu ích và thơm ngon. Ngày nay, chính các sản phẩm riêng có từ các làng nghề truyền thống đã giúp người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống no ấm, đầy đủ.

HA PHƯƠNG



Nghề đúc đồng cổ truyền được người dân thôn Hiếu Thiện, xã Vũ Hội (Vũ Thư) lưu giữ.



Nghề làm chổi chít nâng cao thu nhập cho người dân xã Tam Quang (Vũ Thư).